

CON NGƯỜI TIỀN SỬ

SAGIANG

I.- CẤU TRÚC CON NGƯỜI

Khi các nguyên tử trong hỗn nguyên khối tác hợp giữa âm tử và dương tử tạo ra tia sáng và lần hồi tạo thành nhiệt lượng khổng lồ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa (Big bang) tạo ra khối lửa vĩ đại xoay tròn một chỗ, trải qua thời gian dài nguội dần tiến thành cõi Hư vô giới của vũ trụ Ta Bà mới kiến tạo, chủ trì do Tì Sa Giá Na Vô lượng Thọ Phật từ Vũ trụ khác đến điều hành và sau giao nhiệm cho Thích ca Mâu ni Phật làm Giáo chủ cách nay 2.500 năm. Từ Hư vô giới của vũ trụ Ta Bà Đức Tì Sa Giá Na tung ra vi linh quang nguyên tử tạo lập vòng đai Phi vô tướng giới, để tạo ra những vị Phật trong tương lai, kế tiếp vòng đai thứ nhì Vô tướng giới với 2 cung Đâu xuất và Đao Lợi để tạo những vị Bồ tát và vòng đai thứ ba Hữu tướng giới có 9 cung giống như 9 cánh hoa sen ốp vào nhau, nên biệt danh Cửu phẩm Liên Hoa. Cả Hư vô giới, Phi vô tướng giới, Vô tướng giới và Hữu tướng giới rộng với đường kính 30 tỷ quang niên, Ngũ năng (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ) của Hư vô giới tới đây đã hết năng lực. Bên ngoài còn đen tối của Hỗn nguyên khối. Quý vi linh quang nguyên tử có nhiều vị linh mãnh, do công đức kiến tạo trở thành A la hán ở Hữu tướng giới tu hành thăng hoa lên Vô tướng giới trong lúc nhiều vi linh quang nguyên tử khác (Gọi tắt Vi linh tử) phân ra làm 4 nhóm tung ra bên ngoài: 1/- Nhóm Khoáng vật vi linh tử đi trước phối hợp âm dương nhị nguyên của nguyên tử trong hỗn nguyên khối với hỗ trợ của ngũ năng của Hư vô giới tạo ra khối lửa to lớn xoay tròn một chỗ (Định tinh) làm Mặt trời tung ra ngũ năng mãnh liệt như Hư vô giới. Từ đó cứ tiếp tục tạo những Định tinh khác lập thành vùng vô sắc giới bao quanh Thượng giới. Định tinh tung ra thêm khoáng vật vi linh tử tác hợp với âm dương nhị nguyên của nguyên tử cùng ngũ năng của Định tinh tạo ra khối lửa nhỏ, hành tinh xoay lăn trên quỹ đạo từ trường của Định tinh. Bắt đầu tạo ra Thái dương hệ, các khoáng vật vi linh tử tiếp tục cấu tạo ra các tử hành tinh do chưa đủ tứ đại (Hỏa, Thổ, Kim, Thủy) trong Thái dương hệ chúng ta, các khoáng vật vi linh tử đã tạo được Kim tinh và Thủy tinh là những tử hành tinh vì thiếu Thủy (Nước), đến sanh hành tinh Địa cầu mới có nước là sanh hành tinh. Trong lúc các khoáng vật vi linh tử tiếp tục cấu tạo thêm 6 tử hành tinh khác nữa, Thực vật vi linh tử hạ giáng xuống địa cầu, sanh hành tinh, phối hợp âm dương nhị nguyên với ngũ năng và tứ đại tạo ra thảo vi sinh vật, những trứng nước, ở trong nước. Các trứng nước phối hợp nhau tạo ra rong, rêu, tảo những thảo mộc đầu tiên của địa cầu cách nay 120 tỷ năm. Từ đó tiến dần lên thủy thảo, thủy mộc. Tạo được bào tử thủy thảo mộc lan rộng ra khắp ghềnh đá và còn trôi dạt vào bờ biển tạo ra loại thảo mộc lưỡng cư, có nhiều bào tử bị hơi nước cuốn theo lên mây, gió thổi vào đại lục, theo mưa rơi xuống nảy mầm lên cây thảo mộc, trải dài thành bình nguyên và cao nguyên. Từ đó tiến tới tiểu mộc, đại mộc và danh mộc. Khi có cây cỏ, Mộc là sinh vật nên được hóa trình chủ thể ngũ hành (Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy) quản trị tứ đại tương phùng với Ngũ năng (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ) hình thành hóa địa cầu sinh động, khiến nhóm Động vật vi linh tử giáng trần, phối hợp âm dương nhị nguyên của nguyên tử với ngũ hành tính chất và ngũ năng của Định tinh tạo ra tế bào nguyên sinh trong nước (Vi khuẩn và vi trùng). Vi trùng vì ác đực phá tất cả sinh vật thể để tăng trưởng. Vi khuẩn vì thiện phối hợp nhau với tính chất của ngũ hành (Chính yếu là Mộc) và trợ lực của ngũ năng, qua động lực của Động vật vi linh tử, tạo ra những sinh vật thể Thấp sinh động vật (Phù du, mò, rây...) cuộc sống ngắn ngủi. Vi khuẩn còn phối hợp với tính chất của Mộc tạo ra nhiều ẩm thực do lên men : rượu, dấm, tương, chầu.... Từ đây chúng phát triển lên Hóa sinh động vật qua giai

đoạn trứng nở ấu trùng, thành nhộng tạo ra con vật: ruồi, muỗi, bướm, vạt sành, ve, ếch nhái...Tiếp theo chúng phát triển lên noãn sinh động vật đẻ trứng nở ra con vật con, cá tôm cua rùa dưới nước, loài bò sát trên đại lục, loài chim trên trời, và cuối cùng cách nay trên 15 triệu năm tiến triển tới Thai sinh động vật, dưới nước có: cá mập, cá voi, cá nược, cá heo, nhân ngư... Trên đại lục có loại thú 4 chân: trâu, bò, ngựa, voi, cạp, beo, sư tử, heo, chó, mèo, khỉ, vượn, đười ươi, người tuyết. Cuối cùng cách nay 10 triệu, Nhơn sinh vi linh tử giáng trần phối hợp âm dương nhị nguyên của nguyên tử, ngũ hành và trợ lực ngũ năng tạo ra con người nguyên thủy to lớn hơn ngày nay. Họ sanh sống có khi hòa nhã với thú cầm nên lai giống ra bàn nhân: Nhân mã, nhân điều, nhân sư, nhân trư, nhân ngư... ở nhiều đại lục, như là đại lục Lemuria và Atlantis, họ phải làm công việc nặng nhọc cày bừa, đốn cây, khâu vác. Mãi đến khi cần chiến đấu với dã thú như là khủng long, họ mới được giải phẫu trở nên người bình thường để cùng nhau chống khủng long và khổng tượng. Từ đó mới dứt bàn nhân.

II.- ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI TIỀN SỬ

Trong lúc các vi linh tử khác lo nhiệm vụ, vi linh tử nhơn sinh trong lúc chờ đợi phải ở trong trạng thái Tâm linh, nên khi thành tựu, con người thái cổ thời tiền sử có thân thể cao lớn 3 thước rưỡi, hình thể nhẹ nhàng, không bị từ lực địa cầu hút, nên di chuyển nhanh chóng, tâm tánh thánh thiện hiền lành, đối xử hòa nhã, chí đến thú cầm cũng chỉ là bạn thân tình, nên mới phát sanh ra bàn nhân. Người tiền sử tuổi thọ rất cao từ chục ngàn tuổi trở lên, có người lên tới cả triệu tuổi, họ phiên hà với bàn nhân rất thô lỗ đã sinh ra từ nhiều triệu năm trước, nên phải sử dụng trong công việc nặng nề. Họ có thân mình nhẹ nhàng, hiện diện nhanh chóng bất cứ nơi nào. Thần trí họ rất cao có thể chuyển ý nghĩ sang cho người khác thu nhận và chuyển ý nghĩ ấy thành lời nói để thi hành hay trả lời (Như điện thoại). Độc đáo là có thể vật dụng bằng nhân điện lực chuyển đến cho người nhận. Do đó họ có thể chuyển ý nghĩ của Đấng Sáng Tạo ra thánh lệnh để thi hành. Như thế con người thái cổ khi thành hình, vẫn còn phần tâm linh cao cả song hành với linh hồn. Nhưng càng ngày càng sanh sôi nảy nở ra đông nhân sự, phải cố gắng sinh tồn trong vật chất hơn tâm linh, nên tâm linh xa lìa trở thành thần hộ mạng và con người lúc bấy giờ có 3 phần riêng biệt: 1.- Thể xác do tứ đại ngũ hành tạo thành qua phối thai của cha mẹ. 2.- Linh hồn có 3 thành phần: Ý thức, Vô thức và Tiềm thức. 3.- Tâm linh phần cao cả của con người chia ra 2 thành phần: Tâm linh thượng là phần giao dịch với các đấng trong thiên nhiên: Thần, Thánh, Bồ tát, Phật. Tâm linh hạ gồm: Phần kiến thức kinh nghiệm trong cuộc sống do học đường và xã hội trui rèn, sáng tạo và phát minh là Phần uyên bác của nhơn tài hay thiên tài. Con người tiền sử nổi bật như ở đại lục Lemuria, phát triển nền văn minh cổ đại huy hoàng, nhưng vì tiêu diệt khủng long bằng đại pháo mà tự hủy diệt cả đại lục cách nay 48.000 năm. Tiếp nối con người văn minh Trung cổ cũng tự hủy diệt bằng quả cầu Pha lê xuyên điện từ trường qua ruột địa cầu chạm từ trường địa cầu, gây chấn động sụp đổ cả đại lục chìm xuống biển, cách nay 12.000 năm, còn di tích Tam giác tử thần Bermuder. Đời sống của họ ung dung nhàn hạ, do công việc nặng nhọc giao phó cho bàn nhân phụ trách. Nhờ tuổi thọ cao, họ có thời gian phát minh khoa học rất uyên bác, ở Đại lục Lemuria, nền triết học cao thâm, nông nghiệp trù phú, văn chương, nghệ thuật tuyệt tác, họ thường xuyên đã thông tư tưởng với thần linh qua những thông điệp và thực thi những khuyến cáo của Đấng Sáng tạo, tu hành, tạo thiện nghiệp, giữ tâm linh thánh thiện, như là xem bàn nhân như huynh đệ thân tình, cho nên bàn nhân cùng sống cả ngàn năm. Phụ nữ họ sanh đẻ dễ dàng nên con cái đông đúc, nhân

số đại lục tăng nhanh chóng. Họ phải chống khủng long dữ tợn đến nỗi phải chế tác đại pháo hủy diệt chúng để sinh tồn. Qua tới Trung cổ Atlantis, ngoài khủng long còn thêm khổng tượng và khổng hầu huy hiếp, nhưng chúng bị dẹp sạch nhờ vũ lực Laser mạnh mẽ qua phi thuyền và tàu nổi, tàu ngầm, lại còn hung hăng xâm lăng các châu kia tạo ra đế quốc hùng mạnh. Đời sống vật chất quá đầy đủ, nên họ lơ là với đời sống tâm linh, tuổi thọ bị ảnh hưởng ngắn dần lại tới tuổi khẳng định thiên nhiên 187 tuổi rưỡi và còn giảm lần khi ác nghiệp dâng cao, phần tâm linh xa rời, nên họ phải đầu thai chịu luân hồi quả báo, tuổi thọ rút ngắn và cơ thể không còn cao lớn nữa, cho nên ngày nay những bộ xương người khổng lồ hóa thạch có tuổi thọ cả mấy triệu năm cách nay.

III.- NGƯỜI TIỀN SỬ LƯU TÍCH

Người tiền sử sống nhàn hạ, thân thể cao lớn, tâm tư hiền lành thánh thiện, có thể truyền đạt tư tưởng đến nhau (Giống điện thoại cầm tay) mặc dầu xa nhau cả mấy ngàn dặm. Lưu tích của họ còn những hình vẽ trên vách đá hang động những bàn nhân: Nhân mã, nhân điều, nhân ngư... Những tài liệu và báu vật chôn giấu trong các kim tự tháp, những bản đồ hình chụp diện địa Trái đất còn lưu lại, con số $PI=3.1416$ để tính diện tích và viên chu hình tròn, tượng Sphinx to tác hình nhân sư vùng kim tự tháp Ai Cập. Phương pháp ướp xác không phân hóa, những tài liệu vô giá về y học giải phẫu, về chiêm tinh tuyệt đỉnh, quả cầu pha lê nằm ở đáy biển Đại tây dương gây thành tam giác tử thần Bermuda. Những văn thư, những bức họa truyền thần vô giá quý hiếm được cất giấu trong kim tự tháp bị phát giác, những đồ vật bằng quý kim đã được sử dụng hàng triệu năm về trước, những đồ dùng của hoàng tộc, vua chúa, báu vật quý giá hiện nằm trong viện bảo tàng để bàng quan chiêm ngưỡng. Hậu duệ của những bậc thiên tài, tướng lãnh tài ba, những chánh trị gia lỗi lạc nhứt thế giới trong mấy thế kỷ cận đại và hiện nay thao túng và hoành hành thế giới đảo điên: Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hitler, Churchill, Mac Arthus, Albert Einstein, Tập cận Bình, Hồ tập Chương (Hồ chí Minh giả) Obama, Bin Labdin. Hiện nay, các thế hệ tân trào sẽ thể hiện những cuộc đảo điên thế giới từ Tây Âu, Putin đang gây hấn tại Ukrain, sẽ làm tan nát 30 quốc gia Âu châu, các tín đồ Hồi giáo quá khích tạo ra Hồi quốc bạo tàn giết hại con người không gớm tay, nạn nhân đa số tín đồ thiên chúa giáo, các phóng viên, các con tin, khiến Đông Minh phải can thiệp chống Putin và Hồi quốc quá khích gây thảm cảnh chết chóc cho nhân loại. Còn đám hải tặc Yemen hung hăng giết hại các thương gia, bắt con tin đòi tiền chuộc, khiến nhóm Ả rập phải can thiệp hầu bảo vệ thương gia của họ, gây thảm cảnh bom đạn đổ xuống Yemen, dân chúng di tản. Trung cộng lại muốn bành trướng thế lực Biển Đông, xây dựng đảo nhân tạo thành lập Vạn lý trường thành hải phận bị tòa án quốc tế xử vô giá trị đường ranh giới lưỡi bò bất hợp pháp quốc tế, nhưng cứ ù lì không thi hành bản án, con hung hăng con bạo xít xô đuôi tuần dương hạm Mỹ bảo vệ hải phận quốc tế. Tàu cộng xây dựng phi đạo dài trên 3.500 mét ở Hoàng Sa và Trường Sa để phi cơ hạng nặng chuyên chở vũ khí, lương thực nuôi dưỡng cả sư đoàn hạm he sẽ nuốt Việt Nam và Phi luật Tân. Chúng toan lập hàng rào phòng không cấm phi cơ ngoại quốc xâm nhập lãnh không Biển Đông, khiến Mỹ chuyển quân sang Phi và Việt hầu bảo vệ chống nanh vuốt Trung cộng. Hậu duệ người tiền sử đã đầu thai trở lại, đem hết sở trường và sở đoản đối phó với nhau trong Đại chiến thứ Ba sẽ mở màn tại Á Châu sau khi Tàu cộng xâm chiếm Việt Nam, liên hệ với với Nga ở Âu châu với chiến lược Tái lập Tổng quản trị Âu Châu như thời Liên Xô, để rồi cả Nga Tàu chiến bại mở màn chiến tranh nguyên tử hủy diệt toàn thể địa cầu.

Sacramento, ngày 15 tháng 6 năm 2015